

## Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt phỏng vấn Tuyển dụng Sinh viên Khoa Tiếng Trung

Chiều ngày 20/5/2024, Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt đã có buổi **phỏng vấn tuyển dụng** sinh viên **Khoa Tiếng Trung - Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn** thuộc Đại học Duy Tân vào thực tập và làm việc. Đây cũng là một trong những hoạt động minh chứng cho sự kết nối giữa **Đại học Duy Tân** và doanh nghiệp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội và đồng thời tạo cơ hội giới thiệu việc làm cho sinh viên.



*Ông Gao Jing - Giám đốc Phòng Hành chính Nhân sự phát biểu tại buổi phỏng vấn*

Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt là công ty thuộc Tập đoàn Hoa Lợi Đạt - một tập đoàn được thành lập từ năm 1989, có trụ sở chính tại Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Sau hơn 30 năm thành lập và phát triển, Tập đoàn Hoa Lợi Đạt hiện đã trở thành một tập đoàn tích hợp nghiên cứu và phát triển, sản xuất, gia công và bán hàng. Hiện tại, tập đoàn có hai ngành sản xuất chính là thời trang may mặc và túi xách. Tại Việt Nam, Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt tọa lạc tại Khu Công nghiệp Hải Hà, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi phỏng vấn, ông Gao Jing - Giám đốc Phòng Hành chính Nhân sự, Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt cho biết: “Chúng tôi rất cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo, giảng viên và sinh viên Khoa Tiếng Trung trong buổi gặp mặt ngày hôm nay. Công ty chúng tôi rất coi trọng việc hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam để tuyển dụng nhân sự vào làm việc. Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết Đại học Duy Tân là một trong những trường đại học luôn chú trọng về chất lượng giáo dục và được nhiều doanh nghiệp và đơn vị đánh giá rất cao. Bởi vậy, trong đợt tuyển dụng này tại khu vực miền Trung, chúng tôi đã quyết định lựa chọn Đại học Duy Tân là điểm đến đầu tiên của mình.



*Sinh viên Khoa Tiếng Trung tự tin trả lời phỏng vấn tuyển dụng*

*Công ty chúng tôi hiện đang phát triển lớn mạnh, có nhiều cơ sở tại Việt Nam và đang cần một lượng lớn nhân sự làm việc ở nhiều vị trí, nhiều phòng ban khác nhau. Các bạn sinh viên sau khi trúng tuyển vào công ty sẽ được tập huấn tại Việt Nam và tại Trung Quốc. Công ty chúng tôi cũng có rất nhiều chính sách và chế độ đãi ngộ hấp dẫn dành cho nhân sự. Thế nên rất hy vọng khi các bạn vào thực tập và làm việc tại công ty sẽ có được sự hài lòng tốt nhất.”*



*Tập thể giảng viên, sinh viên Khoa Tiếng Trung và đại diện Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt chụp hình lưu niệm tại buổi phỏng vấn*

Tại buổi phỏng vấn, Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt đã phỏng vấn các bạn sinh viên năm 3 của Khoa tiếng Trung có nguyện vọng vào thực tập tại công ty. Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, công ty sẽ sắp xếp sinh viên vào thực tập tại các phòng ban như: Hành chính Nhân sự, Xuất nhập khẩu, phòng Thương mại, phòng Kế hoạch Sản xuất,... Sinh viên sẽ thực tập trong thời gian 2 tháng và được công ty trợ cấp 2tr500/tháng, có cung cấp các bữa ăn trong ngày, sắp xếp ký túc xá và xe đưa đón miễn phí. Trong quá trình thực tập, sinh viên sẽ có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thực tế và được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng liên quan tới từng vị trí công việc, đặc biệt là các kỹ năng mềm thiết yếu như: word, excel, kỹ năng quản lý, phương thức nâng cao hiệu quả trong công việc,... Kết thúc thời gian thực tập, nếu sinh viên có nguyện vọng tiếp tục gắn bó với công ty sẽ được xem xét, đánh giá tuyển dụng chính thức vào công ty.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt cũng phỏng vấn tuyển dụng nhân viên chính thức đối với sinh viên năm 4 của Khoa tiếng Trung. Khi vào làm việc chính thức, mức lương sinh viên nhận được dao động từ 9tr - 15tr/tháng, được hưởng các chế độ nghỉ phép năm, thưởng tết, lương tháng 13 và các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, các nhân viên của công ty sẽ được thanh toán chi phí đi xe từ trường tới công ty khi tới nhận việc và tiền xe về quê ăn tết hàng năm, đồng thời có cơ hội sang trụ sở chính của công ty tại Trung Quốc để đào tạo nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ.

Là một trong nhiều sinh viên tham gia buổi **phỏng vấn**, Võ Thị Mỹ Yên - Sinh viên cuối năm 3 ngành Biên - Phiên dịch Tiếng Trung chia sẻ: *“Trong buổi phỏng vấn hôm nay, em đã nộp CV ứng tuyển vào thực tập tại phòng Hành chính Nhân sự. Buổi phỏng vấn đã mang đến cơ hội cho em được thể hiện trình độ tiếng Trung cũng như những kiến thức và kỹ năng của mình khi có cơ hội nói chuyện trực tiếp với đại diện phía công ty. Bên cạnh đó, em cũng có thêm cơ hội để tìm hiểu về công ty, về những đãi ngộ và lợi ích làm việc ở công ty, thấy được tiềm năng phát triển trong tương lai và vạch rõ hơn được định hướng thực tập cũng như là làm việc sau này của bản thân.”*

(Truyền Thông)